

KHAI MẠC BAN CHẤM THI...

(Tiếp theo trang 1)

đúng quy chế. Khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác tổ chức kỳ thi những năm trước, năm nay công tác chấm thi được triển khai với quy trình chặt chẽ, trong đó bài thi tự luận được 2 lượt cán bộ chấm thi chấm 2 vòng độc lập, sau đó tiếp tục được kiểm tra. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý, mỗi cán bộ chấm thi cần

nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, thực hiện quy trình chấm thi theo đúng quy định, bảo đảm công tác chấm thi được thực hiện công bằng, khách quan, trung thực, không có gian lận. Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Thái Bình cần tăng cường lực lượng an ninh, bảo vệ chặt chẽ, an toàn khu vực chấm thi.

GẦN 1,8 TRIỆU NGƯỜI...

(Tiếp theo trang 1)

Đến nay, toàn tỉnh có 196.815 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó 184.685 người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 18.011 người so với cùng kỳ năm 2018), 12.130 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 4.860 người so với cùng kỳ năm 2018). Đã có 1.577.340 người tham gia BHYT (tăng 27.444 người so

với cùng kỳ năm 2018, chiếm 87,96% dân số của tỉnh (trong đó có 453.050 người tham gia BHYT hộ gia đình). Do chỉ đạo sát công tác thu nộp, phát triển đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến người sử dụng lao động cũng như người lao động, các tầng lớp dân cư nên đối tượng tham gia

BHXH, BHYT tăng. Mặt khác, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với ngành Bưu điện làm tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

6 tháng đầu năm, số thu toàn tỉnh đạt 1.859,4 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Trong đó, BHXH bắt buộc 1.181,4 tỷ đồng, BHXH tự nguyện 30,8 tỷ đồng, BHYT 645,9 tỷ đồng và thu lãi phạt chậm đóng 1,3 tỷ đồng.

THU TRANG

Phòng sốc nhiệt do nắng nóng

Sốc nhiệt là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt sau một thời gian cơ thể phải hứng chịu nắng nóng kéo dài, cơ thể không kịp thích nghi gây mất nước.



Mặc áo chống nắng khi ngoài trời nắng nóng để phòng tránh sốc nhiệt.

Sốc nhiệt (say nắng) là tình trạng thân nhiệt tăng quá mức, thường trên 40°C, nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến con người không kịp thích nghi gây ra tình trạng sốc nhiệt.

Sốc nhiệt là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt sau một thời gian cơ thể phải hứng chịu nắng nóng kéo dài, cơ thể không kịp thích nghi gây mất nước, làm tổn thương hệ thống kiểm soát thân nhiệt. Khi bị sốc nhiệt, cơ thể giảm khả năng thanh thải nhiệt, gây ra tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nặng có thể dẫn đến tử vong.

Biểu hiện khi bị sốc nhiệt

Sốc nhiệt thường có triệu chứng như đau nửa đầu, khó thở, buồn nôn hoặc nôn, nóng bừng mặt. Những triệu chứng sốc nhiệt nguy hiểm có thể xuất hiện như sốt cao, chóng mặt, ngất xỉu, nặng sẽ dẫn đến các rối loạn hệ thần kinh như mê sảng, thờ ơ, lơ mơ, rối loạn tim mạch... Nắng nóng dẫn đến tình trạng tăng thân nhiệt, mất nước do tiết nhiều mồ hôi, làm giảm khối lượng tuần hoàn máu dẫn đến tụt mạch và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Cách xử trí khi bị sốc nhiệt

Trước một trường hợp bị sốc nhiệt cần nhanh chóng tiến hành những biện pháp sơ cứu ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hay phương tiện y tế như:

- Nhanh chóng tiến hành giảm thân nhiệt cho nạn nhân: chuyển nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, cởi bỏ bớt quần áo, cho uống nước mát có pha muối, chườm lạnh bằng khăn mát hoặc nước đá ở những vị trí có động mạch lớn đi gần ngoài da như nách, bẹn, cổ.

- Nếu nạn nhân hôn mê không uống được nước hoặc nôn liên tục, sốt tăng liên tục, kèm các triệu chứng đau bụng, đau ngực, khó thở thì phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển vẫn thường xuyên chườm mát cho nạn nhân.

Một điều quan trọng là phải có các biện pháp dự phòng sốc nhiệt, đó là không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức. Uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính,... Làm thoáng mát môi trường làm việc, đặc biệt là các công xưởng, hầm lò rất có ý nghĩa trong việc phòng chống sốc nhiệt.



Công nhân làm việc nhiều dưới trời nắng dễ bị sốc nhiệt nếu không bù lại đủ lượng nước cần thiết.

Các biện pháp phòng sốc nhiệt do nắng nóng

Tránh những nơi có nhiệt độ quá cao

Nếu có thể, tránh đi đến những nơi có nhiệt độ quá cao. Vào những ngày nắng nóng trên 40°C không nên ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Nên xem dự báo thời tiết trước khi lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trong mùa hè. Nếu bạn phải đi ra ngoài trong những thời điểm nắng nóng, đừng quên mang theo một chiếc mũ hoặc một chiếc ô.

Nếu phải đi lại hay làm việc ngoài trời nắng không nên làm việc quá 2 giờ liên tục dưới nhiệt độ cao, cần nghỉ ngơi bù nước giữa giờ làm. Không cho trẻ em hay người già, người mắc các bệnh mạn tính tắm dưới trời nắng nóng quá 1 tiếng.

Trang bị cá nhân đầy đủ trước khi đi ra ngoài

- Khi đi ra ngoài trong thời tiết nắng nóng, hãy chuẩn bị cho mình một chiếc áo cotton dài tay, nó không chỉ bảo vệ làn da của bạn mà còn giúp hấp thụ mồ hôi của cơ thể trong khi vẫn giữ cơ thể bạn được mát mẻ. Chất liệu cotton là sự lựa chọn tốt nhất. Nên mặc quần áo sáng màu sẽ làm cơ thể hấp thụ nhiệt ít nhất.

- Cần mang theo đủ nước trước khi ra ngoài trời trong thời tiết nắng nóng, bởi nắng nóng sẽ làm cơ thể con người nhanh mất nước, cần phải bù nước kịp thời. Nước vừa có tác dụng bù nước vừa giảm nhiệt cho cơ thể. Ngoài ra, mọi người có thể mang theo kem chống nắng, bình xịt nước để đi ra ngoài trời...

Bên cạnh việc cung cấp nước, bạn đừng quên bổ sung dinh dưỡng hợp lý bằng các thực phẩm giàu protein, carb để có sức chống chịu với nắng nóng.

Nghỉ ngơi nhiều hơn

Cần nhớ rằng cơ thể con người có ngưỡng chịu đựng nhiệt độ nhất định. Vào những ngày nắng nóng, tăng cường nghỉ ngơi thường xuyên hơn; không đi chuyển dưới trời nắng liên tục trong thời gian dài, hãy tìm nơi có bóng râm để nghỉ. Hạn chế đến mức thấp nhất tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là tia UV có hại cho da và mắt.

(theo tuoitre.vn)

Đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm: 1- Cây trồng: Cây lúa; 2- Vật nuôi: Trâu, bò; 3- Nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

Về mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, Quyết định nêu rõ:

1- Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo (bao gồm cả hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều), hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020: Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

2- Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo: Hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

3- Tổ chức sản xuất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp khi đáp ứng đầy đủ quy định:

- Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

- Có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, bảo đảm quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

- Có sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng

Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

(chinhphu.vn) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.



Ảnh minh họa

chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và văn bản sửa

đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Rủi ro được bảo hiểm hỗ trợ

Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây lúa gồm:

a- Thiên tai bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần.

b- Dịch bệnh bao gồm: Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo ôn, bạc lá; dịch rầy nâu, sâu đục thân.

Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với trâu, bò: a- Thiên tai bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần; b- Dịch bệnh bao

THÁI THỤY

Vì sự an toàn tại các bến đò khách ngang sông

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi qua sông, nhất là trong mùa mưa bão, ngành chức năng huyện Thái Thụy đang tích cực kiểm tra điều kiện hoạt động, phương tiện thủy và người điều khiển phương tiện tại các bến đò, bến phà chở khách ngang sông trên địa bàn huyện.

Bến đò Gành thuộc địa phận xã Thụy Trường là nơi đón, chở khách qua sông Hóa từ huyện Thái Thụy sang huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng). Hàng ngày, bến đò này có hàng trăm lượt khách và phương tiện qua lại. Có mặt tại bến đò Gành cùng đoàn kiểm tra của huyện tiến hành kiểm tra điều kiện hoạt động của bến, chúng tôi thấy trên đò có trang bị đầy đủ dụng cụ nổi và áo phao cho hành khách. Kết quả kiểm tra của ngành chức năng cho thấy chủ bến đò Gành thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường thủy. Anh Nguyễn Văn Hải, chủ bến đò Gành chia sẻ: Trong quá trình hoạt động, tôi luôn thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện hoạt động, có đầy đủ đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện thủy nội địa... Ngoài ra, để bảo đảm sự an toàn của hành khách, tôi thường xuyên nhắc nhở mọi người phải mặc áo phao khi qua đò và thực hiện nghiêm việc chờ đúng tải trọng, số lượng hành khách theo quy định.



Lực lượng chức năng huyện Thái Thụy kiểm tra bến đò trên địa bàn xã Thụy Ninh.

hàng hóa tại các bến đò, phà trong mùa mưa bão năm 2019, hiện nay, UBND huyện đang tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với ngành chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa tại các bến đò, bến phà, phương tiện và người điều khiển phương tiện chở khách ngang sông. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.



Tình trạng người qua đò không mặc áo phao vẫn diễn ra khá phổ biến ở một số bến đò trên địa bàn huyện Thái Thụy.

TRẦN TUẤN